



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 16 /2565

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ  
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)  
บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”  
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน  
สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งหมด 184 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ข้อเสนอเชิงหลักการมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน 2) ข้อเสนอเชิงหลักการมีโจทย์วิจัยสอดคล้องกับกรอบวิจัยและ OKR ของประกาศทุน และความน่าสนใจของโจทย์วิจัย 3) กรอบแนวคิดการวิจัย/หลักการ/แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางการประกาศทุน (ความเป็นไปได้เชิงหลักการ) 4) ศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและองค์ประกอบของคณะผู้วิจัยในการบริหารจัดการงานวิจัย และมีประสบการณ์การทำงานวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ 5) โอกาสและผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอเชิงหลักการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565 ในกรณีนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่โครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRRIIS ที่ [www.nrriis.go.th](http://www.nrriis.go.th) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น

กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2566  
โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4711564	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จากนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่สู่มูลค่าเชิงพาณิชย์	ดร.ภาสินี ศิริประภา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2	4711585	การยกระดับธุรกิจชุมชนย้อมสีธรรมชาติจังหวัดมหาสารคามด้วยเทคโนโลยีการสกัดและควบคุมคุณภาพผงสีธรรมชาติ และเครื่องเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศ	นายทม เกตุวงศา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	4711586	การสร้างเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจผลิตโคขุนระยะสั้นแบบพึ่งพาตนเองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ผศ.ธนพัฒน์ สุระนรากุล	มหาวิทยาลัยนครพนม
4	4711596	การยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเยื่อกระดาษและพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ผศ.ดร.สุริยะ ทองมณี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5	4711655	การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการผ่านกระบวนการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดร.อนูวรรตน์ ศรีสวัสดิ์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6	4711722	การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองในจังหวัดศรีสะเกษ	นางสาวอรุรัตน์ แก้วดวงงาม	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7	4711731	การเพิ่มสมรรถนะ/พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาในจังหวัดปัตตานี	ผศ.ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
8	4711757	การพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับแพะสู่ธุรกิจฮาลาล ด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปีที่ 2)	ดร.จินดาพร คงเดช	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9	4711820	การยกระดับห่วงโซ่คุณค่ากล้วยไข่เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดกำแพงเพชร	ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
10	4711846	การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจปลาเกลือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	ดร.มัสวีณี สาและ	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11	4711854	การยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรสวนทุเรียนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน	ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12	4711877	การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากกุ้งเคียวด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดตรัง	ดร.อนันตนิจ ชุมศรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13	4711919	การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์จากแร่ลิโอนาร์ไคต์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่เกาะจังหวัดลำปาง	ผศ.ดร.วรพล ยะมะกะ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14	4711973	ชุมชนแปรรูปอาหารทะเลจากประมงพื้นบ้านเกาะปูลาเจ๊ะมูดอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเศรษฐกิจฐานรากสู่มูลค่าเชิงพาณิชย์	ผศ.สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
15	4711999	การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาตากแห้งน้ำสงครามตอนล่าง	ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละศิริ	มหาวิทยาลัยนครพนม
16	4712018	การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่จากฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่	ผศ.ดร.อนันต์ เพชรล้ำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี
17	4712023	การพัฒนาและยกระดับความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รศ.ดร.ดวงพร ภูพะกา	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
18	4712044	การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปไข่ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	นายเดโช ไชยทัพ	มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ